



นสพ.จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ

# ไทยบริษัท

ปีที่ 57 ฉบับที่ 17741 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2549 ราคา 8.00 บาท

## อธิการบดีฯ เรียงหน้าฉากงานพัฒนาอุดมศึกษา

ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร ผอ.สำนักงาน วิทยบุรี (มทร.) กล่าวว่า ต้องการให้เลขาธิการ กกอ. รับฟัง เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อมูลจาก มทร.แต่ละแห่งโดยตรง เพราะในภาพรวมแล้ว ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มทร.มีนักศึกษาคือแสนคน ผลัดคนออกไปรับใช้ประเทศ ศ.ก.นี้มัน ศ.ดร.พจน์ สະเพียรชัย ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าว จำนวนมาก จึงควรให้ความสำคัญ ทั้งต้องการให้มีการสร้าง ว่า อยากฝากเลขาธิการ กกอ.คนใหม่ เร่งพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาให้อยู่ใน ความสามัคคีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท ระดับสากล โดยสร้างความเข้มแข็งตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยมีความถนัด ขณะ และยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา การเปิดหลักสูตรนอก เสียวกันก็พัฒนามหาวิทยาลัยให้อ่อนอยู่ ที่สำคัญต้องส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย สถานศึกษาต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ไม่ความปากว่าตาขยิบ ทุกแห่งทั่ววิจัย โดยสนับสนุนงบประมาณการวิจัยให้มากกว่าที่เป็นอยู่

รศ.ดร. วันชัย สิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า วิทยาดีราชภัฏ (มรภ.) พิบูลสงคราม ในฐานะรองประธาน อยากให้เร่งพัฒนาอุดมศึกษาให้มีความก้าวหน้าอย่างแท้จริง มีการทบทวนเรื่อง ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.รภ.) การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างมหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขอให้เตรียมงบประมาณแอลมิชชัน สถานต่อ เรื่อง ส่วนกลางกับมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เร่งพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัย และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับ เทคโนโลยีราชมงคลให้เข้มแข็ง รายได้ในอนาคต (กรอ.) และความมีนโยบายส่งเสริมและ

ส่วน ดร.สว่าง ผู้พัฒนาวิทยุ อธิการบดีมหา- วิทยาดีราชภัฏ (มรภ.) พิบูลสงคราม ในฐานะรองประธาน ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.รภ.) กล่าวว่า ขอให้เตรียมงบประมาณแอลมิชชัน สถานต่อ เรื่อง ทุนพัฒนาอาจารย์ และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับ รายได้ในอนาคต (กรอ.) และความมีนโยบายส่งเสริมและ พัฒนามหาวิทยาลัยใหม่ที่ชัดเจน.

ด้าน ผศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล